

CÔNG KHAI DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”

Điện hồ sơ đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được giải quyết chế độ từ ngày 31/12/1994 trở về trước

TT	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán	Năm hy sinh	Cấp bậc, chức vụ	Đơn vị khi hy sinh	Trường hợp hy sinh	Thân nhân
1	Phạm Văn Yêng (Phạm Yêng)	Chưa rõ	Thôn Phương Trạch, xã Phương Công, huyện Tiến Hải, tỉnh Thái Bình	Tháng 5/1954	Chưa rõ	Chưa rõ	Chiến đấu đánh tập kích	Mẹ: Phạm (Trần) Thị Ngoan (Gái) - Vợ: Phạm Thị Gái - Con: Phạm Ngọc Ánh (Phạm Văn Ánh)
2	Phạm Văn Mạc	Chưa rõ	Thôn Xuân Trạch, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	14/3/1954	Chưa rõ	Chưa rõ	Chiến đấu	Vợ: Nguyễn Thị Tấn

Nếu có ý kiến phản hồi hoặc thắc mắc về các trường hợp đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” nêu trên, đề nghị liên hệ và phản ánh ý kiến về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua điện thoại đường dây nóng của Sở (02273.831.398) hoặc số điện thoại của chuyên viên Phòng Người có công: 0983.636.966.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chi tiết cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học

(chinhphu.vn) Tại hội nghị tuyển sinh năm 2023, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ chi tiết cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học năm nay.

Cụ thể, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ giảm dần (công thức tính mức điểm ưu tiên được xác định thông thường) = [(30 - tổng điểm đạt được của thí sinh)/7,5] x tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường.

Như vậy, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ bắt đầu giảm dần đến 0 khi thí sinh đạt tổng 30 điểm/3 môn.

Với công thức trên, 1 học sinh khu vực 1 thi đạt 22,5 trở xuống thì được cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Nhưng cũng thí sinh đó đạt 27 điểm thì điểm ưu tiên chỉ còn 0,3; nếu đạt 29 điểm chỉ còn 0,1 điểm ưu tiên khu vực.

Trước khi đưa ra điều chỉnh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo



Ảnh minh họa

đã thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT của vài năm qua, nhóm thí sinh không được cộng điểm ưu tiên (chiếm 25% tổng số thí sinh tốt nghiệp) luôn có số điểm tổng 3 môn cao hơn hẳn

so với các nhóm thí sinh còn lại (nhóm được cộng điểm ưu tiên ở các mức độ khác nhau).

Sau khi cộng điểm ưu tiên theo quy định trước đây, tỷ lệ thí sinh có tổng điểm 3 môn

dưới 22,5 điểm của nhóm đã cộng điểm ưu tiên tiệm cận với nhóm thí sinh không được cộng điểm ưu tiên. Điều này chứng tỏ việc cộng điểm ưu tiên đã tạo sự công bằng, gia tăng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho những nhóm thí sinh có điều kiện khó khăn hơn.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2023, thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và 1 năm kế tiếp. Như vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.

Việc áp dụng này không chỉ đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT mà còn với tất cả các phương thức xét tuyển khác; các trường khi tính điểm ưu tiên cho thí sinh để xét tuyển cần phải quy đổi ra thang điểm tương đương để xác định mức điểm ưu tiên phù hợp.

Năm 2023, các trường sẽ phân tích, thống kê kết quả của các phương thức xét tuyển; đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo phương thức xét tuyển; loại bỏ các phương thức không hiệu quả; có phương án xét tuyển để bảo đảm công bằng giữa các phương thức; phải đưa đúng, đủ, chính xác thông tin thí sinh trúng tuyển sớm theo quy định; nghiên cứu sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT làm điều kiện sơ tuyển.

Đề hạn chế nhầm lẫn, sai sót của thí sinh về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và vấn đề thí sinh tự do, các sở giáo dục và đào tạo, các trường THPT tăng cường truyền thông, hướng dẫn thí sinh.

Thí sinh nộp minh chứng về đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên tại thời điểm đăng ký dự thi, điểm tiếp nhận chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xác nhận ưu tiên cho thí sinh, áp dụng điểm ưu tiên.

KHÁNH THÀNH, BÀN GIAO...

(Tiếp theo trang 1)

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương phối hợp với Hội LHPN xã Thanh Tân vừa tổ chức khánh thành, bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” tặng gia đình chị Nguyễn Thị Xiêm ở thôn An Cò Bắc, xã Thanh Tân.

Chị Nguyễn Thị Xiêm có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi chồng chị không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, để lại một mình chị cồng cằng nuôi hai con nhỏ. Hiện 3 mẹ con chị sống nhờ nhà ngoại, tuy nhiên bố đẻ chị bị tai nạn lao động, mẹ đẻ sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, suy giảm khả năng lao động, cả nhà sống trong ngôi nhà chật hẹp đã xuống cấp từ lâu, không có kinh tế để tự xây dựng nhà mới.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Xiêm, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã hỗ trợ kinh phí đồng thời kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng người thân, bà con lối xóm chung tay xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” tặng gia đình chị. Sau một thời gian xây dựng, ngôi nhà hoàn thành với diện tích sử dụng 60m², tổng kinh phí xây dựng 220 triệu đồng, trong đó Hội LHPN huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội LHPN xã Thanh Tân hỗ trợ 11 triệu đồng...

Nhân dịp này, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao tặng gia đình chị Xiêm các phần quà, đồng viên gia đình chị có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.

THANH HUỖN
(Đài TTTT Kiến Xương)

Dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079

Ngày 1/3/2023, Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 337/CN-TT-PM về việc dừng triển khai tin nhắn tra cứu thời gian tham gia BHXH, tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ và tra cứu lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng BHXH số - VssID đến đầu số 8079.

Theo đó, người dân có thể lựa chọn, sử dụng các kênh thông tin có sẵn, miễn phí do ngành BHXH Việt Nam cung cấp để tra cứu thay thế như sau: Tra cứu thời gian tham gia BHXH, tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT qua ứng dụng VssID - BHXH số hoặc chức năng tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (<https://baohiemxahoi.gov.vn>); tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ qua chức năng tra cứu trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (<https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn>); cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử thông qua chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử).

Đối với các trường hợp khi đăng ký tài khoản chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể được hỗ trợ qua các kênh như sau: Thực hiện việc lập tờ khai TK1-TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch BHXH điện tử của đơn vị, đại lý thu đăng ký quản lý; thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo mẫu số 02/SĐ-GD đến nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi gần nhất.

Liên hệ trực tiếp tới Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng (tổng đài hỗ trợ 19009068) để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu của tài khoản giao dịch BHXH điện tử.

DUY TÙNG

Trên 600 phụ nữ tham gia giao lưu dân vũ mở rộng huyện Đông Hưng

Chiều ngày 5/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức giao lưu các câu lạc bộ dân vũ mở rộng năm 2023 chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chương trình thu hút trên 600 phụ nữ là thành viên 32 câu lạc bộ dân vũ các xã của huyện Đông Hưng, Kiến Xương, Vũ Thư, Tiến Hải, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, thành phố Thái Bình và huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Các câu lạc bộ đã mang đến chương trình trên 30 tiết mục dân vũ đặc sắc mang màu sắc, riêng của từng câu lạc bộ. Các tiết mục được đầu tư tập luyện bài bản, trang phục phù hợp, thể hiện sự khéo léo trong từng động tác. Chương trình diễn ra trong không khí tung bừng, sôi động, vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân đến xem, cổ vũ nhiệt tình. Chương trình giao lưu khép lại bằng màn đồng diễn của tất cả thành viên các câu lạc bộ với 2 tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình” và “Thái Bình quê hương tôi”.

Thông qua giao lưu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để hội viên, phụ nữ nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; góp phần đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

THU HIỀN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885

Tình hình dịch Covid-19 tuần qua

Việt Nam: Trong tuần không ghi nhận bệnh nhân tử vong do Covid-19

Theo bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, từ ngày 27/2 - 5/3/2023, cả nước ghi nhận 65 ca mắc Covid-19 mới. Tuy không ghi nhận bệnh nhân tử vong song số ca Covid-19 nặng tăng nhẹ.

Đến nay, đã hơn 60 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Cả nước hiện đã tiêm được hơn 266,4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Không có bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện điều trị

Từ ngày 27/2 - 4/3/2023, Thái Bình đã triển khai tiêm được 7.350 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Như vậy, tính đến ngày 4/3/2023, Thái Bình đã tiêm được 4.356 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt hơn 95,7%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt hơn 94,3%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 75,37%.

Tuần qua, các cơ sở y tế trong tỉnh không có thêm bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện điều trị.

HOÀNG LANH

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo



Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo luôn được Thái Bình chú trọng và thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động triển khai toàn diện các nội dung chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền về biển, đảo với các cơ quan, đơn vị: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BDBP), Bộ Tư lệnh Hải quân, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn... Nội dung tuyên truyền đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị với hình thức đa dạng, phong phú và từng bước được đổi mới, kịp thời truyền tải, cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo, kịp thời định hướng dư luận, phân bác các thông tin

sai trái, xuyên tạc. Bằng nhiều hình thức, giải pháp phù hợp, công tác tuyên truyền biển, đảo đã phát triển cả về quy mô và nội dung, lực lượng tham gia. Đại tá Tổng Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng BDBP tỉnh cho biết: BDBP tỉnh đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương, đơn vị chủ trọng phổ biến, giáo dục kiến thức về biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức của nhân dân về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với biển, đảo và các hoạt động trên biển; phát huy trách nhiệm và hành động của nhân dân hướng về biển, đảo; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Từ năm 2011 đến nay, trên khu vực biển giới biển của tỉnh đã triển khai xây dựng hệ thống trạm thu phát sóng di động và các trạm truyền thanh công cộng nhằm nâng cao vùng phủ sóng viễn thông ra biển, phục vụ tuyên truyền phát triển kinh tế và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 3 triển lãm chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; tổ chức 23 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân khu vực biển giới biển thu hút trên 2 vạn lượt người tham dự. Thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển giới, hải đảo”, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh xây dựng tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin cấp cho các xã, thị trấn ven biển, các đồn biên phòng với

gần 4 vạn ấn phẩm các loại. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ bình yên khu vực biển giới biển của tỉnh. Bà Trần Thị Dệt, xã Đông Minh (Tiến Hải) chia sẻ: Sau khi được tiếp cận tài liệu tuyên truyền, nhận thức về pháp luật của chúng tôi đã được nâng lên, đặc biệt là những kiến thức pháp luật liên quan đến biển, đảo, chủ quyền, an ninh biển giới. Chúng tôi đã vận động người thân trong gia đình tự giác chấp hành, không khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định về biển, đảo, biên giới biển...

Song song với thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại quảng bá hình ảnh của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các tạp chí... đã đăng tải hàng chục thông tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và “60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Phối hợp với Vùng 1 Hải quân và Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh tuyên truyền về biển, đảo với nhiều hình thức tới ngư dân. Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên mục tuyên truyền chủ đề “Vi chủ quyền biển, đảo của Việt Nam” trên website của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền giúp các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc về chủ quyền biển, đảo, phát huy mọi nguồn lực trong xây dựng và giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

TRINH CƯỜNG



Các đơn vị biên phòng tổ chức chương trình trải nghiệm cho học sinh.